

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ ปี ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการใช้รถราชการ	-โครงการ วินัยและ คุณธรรม	- ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วน ร่วม - ป้องกันการกระทำ ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่	- อบรมเจ้าหน้าที่ใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ - รณรงค์ - หนังสือแจ้งเวียน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ของทางราชการ อย่างเคร่งครัด - ไม่พบเจ้าหน้าที่ กระทำผิดวินัย	-	นำกรณีตั้งอย่าง การกระทำผิด โทษของการ กระทำผิด ลง ในจุลสารข่าว เพื่อเผยแพร่	-
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทน โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	-โครงการ วินัยและ คุณธรรม - โครงการ ประชุม ITA (งบประมาณ ศปท.)	- ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วน ร่วม - ป้องกันการกระทำ ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่	- อบรมเจ้าหน้าที่ใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ - รณรงค์ - หนังสือแจ้งเวียน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด - ไม่พบเจ้าหน้าที่ กระทำผิดวินัย	-	มีการถ่ายทอด แนวทางและ แผนงานลงสู่ผู้ ปฏิบัติ	-

<p>๓. มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกำหนด</p>	<p>-โครงการ วินัยและ คุณธรรม -โครงการ ประชุม ITA (งบประมาณ ศปท.)</p>	<p>- ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วน ร่วม - ป้องกันการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- อบรมเจ้าหน้าที่ใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ</p>	<p>-การดำเนิน โครงการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตาม ระเบียบของทาง ราชการ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>๔. มาตรการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด</p>	<p>-โครงการ วินัยและ คุณธรรม</p>	<p>- ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วน ร่วม - ป้องกันการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- อบรมเจ้าหน้าที่ใน สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ</p>	<p>-การจัดหาพัสดุ ถูกต้องตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ไม่พบเจ้าหน้าที่ กระทำผิดวินัย</p>	<p>-</p>	<p>- เสนอให้ สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขจัด ประชุมผ่าน ระบบ vdo conference</p>	<p>-</p>

โปรดส่งไฟล์ Word แบบรายงานข้างต้นมาที่อีเมล eazy.work@outlook.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม (นายปกาสิต คำจันทร์)

โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๑๔

โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๘๙

<http://discipline.ops.moph.go.th/>